



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงเหนือ

เรื่อง ประมูลจ้างงานก่อสร้างตามโครงการเสริมท่อเมนประปา บ้านโพธิ์ปรีอแวง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงเหนือ มีความประสงค์จะประมูลจ้างงาน

ก่อสร้างตามโครงการเสริมท่อเมนประปาขนาดใหญ่มากบ้านโพธิ์แวง สายทางบ้านสวาสดี

หมู่ ๕ บ้านประกายปรัง หมู่ ๗ บ้านพระวังหาร หมู่ ๔ บ้านสลักไผ่ หมู่ ๑๔ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

๑. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  
๒. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ

๓. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น และ/หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๘

๔. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธ ไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๕. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๑,๖๐๖,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านหกแสนหกพันบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงเหนือเชื่อถือ

กำหนดยื่นซองประมูลในวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ระหว่างเวลา ๑๐.๐๐ - ๑๑.๐๐ น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ (ที่ว่าการอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา ชั้น ๒)

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประมูลในราคาชุดละ ๓,๐๐๐ บาท (สามพันบาทถ้วน) ได้ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงเหนือ อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา ระหว่างวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๖ ถึง วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๖ หรือตรวจสอบผ่านทางเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง [www.gprocurement.go.th](http://www.gprocurement.go.th) หรือตรวจสอบผ่านทางเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงเหนือ [www.nongnguluam.go.th](http://www.nongnguluam.go.th) หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๔๔๒๐ ๗๕๕๘ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖

(ลงชื่อ)

(นายสมพงษ์ ใจสูงเหนือ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงเหนือ